

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Vắc-xin COVID-19 thường tốn bao nhiêu tiền?

Vắc-xin COVID-19 miễn phí và không cần bằng chứng về tình trạng nhập cư.

Em bé/con nhỏ nhà tôi có thể được tiêm vắc-xin COVID-19 ở đâu?

Hãy liên hệ với bác sĩ gia đình của quý vị để lên lịch cho một buổi hẹn tiêm vắc-xin. Nếu con quý vị không có một bác sĩ gia đình, hãy gọi số 1-866-967-4677 hoặc truy cập [SccFreeVax.org](https://www.sccfreevax.org) để biết thêm thông tin.

Lợi ích của việc tiêm vắc-xin có lớn hơn rủi ro không?

Vắc-xin có thể ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm. Nếu không có vắc-xin, con quý vị có nguy cơ mắc những bệnh nghiêm trọng và trải qua những cơn đau, tình trạng khuyết tật và thậm chí là tử vong từ các loại bệnh đó. Các tác dụng phụ nghiêm trọng có thể gây ra vấn đề về sức khỏe lâu dài là cực kỳ bất thường sau khi tiêm bất kỳ vắc-xin nào, kể cả là tiêm vắc-xin COVID-19. Lợi ích của việc tiêm vắc-xin COVID-19 lớn hơn các rủi ro được biết đến và tiềm tàng. Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh tiếp tục giám sát chặt chẽ sự an toàn của vắc-xin COVID-19.

Vắc-xin mRNA Hoạt Động Như Thế Nào?

Vắc-xin COVID-19 là các loại vắc-xin mRNA. Vắc-xin COVID-19 được tạo ra bằng cách sử dụng mRNA được tạo ra trong phòng thí nghiệm để hướng dẫn tế bào của chúng ta tạo một protein – hoặc thậm chí chỉ là một mẫu protein – kích hoạt phản ứng miễn dịch bên trong cơ thể chúng ta. Phản ứng miễn dịch đó, sản xuất ra các kháng thể, là thứ bảo vệ chúng ta khỏi việc bị lây nhiễm khi vi-rút thật đi vào cơ thể.

Con tôi có nên được tiêm khi bị ốm không?

Hãy nói chuyện với bác sĩ của con quý vị, nhưng thông thường trẻ có thể được tiêm vắc-xin, ngay cả khi trẻ bị bệnh nhẹ như cảm lạnh, đau tai, sốt nhẹ hoặc tiêu chảy. Nếu bác sĩ nói là an toàn, con quý vị có thể được tiêm vắc-xin.

Nếu tôi đang cho con bú, liệu tôi có nên tiêm vắc-xin cho em bé không?

Có, thậm chí các em bé đang được bú sữa mẹ cần phải được bảo vệ bằng vắc-xin tại độ tuổi được khuyến nghị. Hệ miễn dịch không được phát triển hoàn toàn khi sinh, điều đó khiến cho trẻ sơ sinh có nguy cơ cao bị lây nhiễm.

Nếu tôi đang mang thai, tôi có nên tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 không?

Có, việc tiêm vắc-xin COVID-19 an toàn cho những người đang mang thai. Trong sáu tháng đầu đời, em bé sẽ được bảo vệ khỏi COVID-19 bằng các kháng thể được cung cấp khi sinh.